




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>ช่วยเหลือน้ำท่วม จว.ชายแดนใต้</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, thejournalistclub, js100, ch7, news1live, thereporters)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับเชิญพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ยะลา และนราธิวาส และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎร สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, hfocus, TV5, mono29, pptv, newtv, mcot, thethaiger, thejournalistclub)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.กค. โพสต์แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วม ระบุขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่ปัตตานี ทำให้มีน้ำท่วมสูง ได้ยื่นให้ มท.-กษ.-สร.-หน่วยงานความมั่นคง ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งอาหาร น้ำ ของใช้จำเป็น และยา หลังน้ำลด ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูทันที โดยกองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกฯ ที่จะดำเนินการตามระเบียบ เบื้องต้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 จว.ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) กำชับบุคลากรทางการแพทย์ระดมความช่วยเหลือเต็มที่ ทั้งการรักษาพยาบาล การดูแลและเฝ้าระวังโรคระบาดในศูนย์อพยพให้พักอาศัยชั่วคราวซึ่งมีประชาชนเกือบ 7 พันราย พร้อมกับแสดงความเห็นใจและสง่ากำลังใจไปถึงบุคลากรของกระทรวงในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้แนวโน้มลดลง สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบยังปิดบริการ 26 แห่ง ยอดผู้เสียชีวิตรวม 12 ศพ</p>	
<p><b>สิทธิบัตรของคนไทยในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, thebangkokinsight, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผยเมื่อ 25 ธ.ค. คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติรับทราบแนวทางการจัดระบบบริการเพื่อดูแลคนไทยสิทธิบัตรทอง 30 บาทในต่างประเทศ ผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชนชาวไทยที่อาศัยหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขณะนี้ สปสช.ได้ประสานกับผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกลทั้ง 4 แห่งของ สปสช. เรียบร้อยแล้ว และประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้คนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆ ได้รับทราบสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์ทางไกลต่อไป ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.67 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของนโยบาย 30 บาทอัมรินทร์</p>	
<p><b>ปล่อยคาราวานรถพยาบาลกู้ชีพ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., hfocus, ch3plus, ch7, thaipbs, thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในงานรณรงค์ “Drink Don’t Drive ทุกชีวิตปลอดภัย มั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน” ปลอ่ยขบวนคาราวานรพพยาบาลกู้ชีพจากหน่วยงานสังกัด สธ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 86 คัน โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานใน สธ. รวมถึงหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี เข้าร่วมในกิจกรรม บริเวณหน้าอาคาร สป.สธ.</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ข้อความ รถเหลื่อ? ปกติไม่พอใช้</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เพจไม่ใช่หมอบ่นฯ</p> <p>- โพสต์ข้อความ เสียเวลา เปลืองรถไปอีก</p>	
<p><b>คำแนะนำช่วงเทศกาลปีใหม่</b></p> <p><b>1. ชุดกระเช้าสมุนไพรมะขามของขวัญปีใหม่</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thailandplus, mcot, thestatestimes)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนมอบกระเช้าสมุนไพรมะขามของขวัญปีใหม่ให้ผู้รับมีสุขภาพดี 3 รูปแบบ ได้แก่ ชุดกระเช้าด้านผลไม้ด้านหวัด ชุดกระเช้าธัญพืชด้านอนุมูลอิสระ และชุดกระเช้าต้นสมุนไพรรักษาโรค โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสารพิษ รวมทั้งฉลากผลิตภัณฑ์แสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ</p> <p><b>2. สุขอนามัยที่ดี</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, mcot)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนควรใส่ใจด้านสุขอนามัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่การบริโภคอาหาร และการใช้ห้องน้ำสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมกันเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ</p>	
<p><b>เทคโนโลยีการจดจำลายม่านตาและใบหน้ากลุ่มแรงงานข้ามชาติ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะ อ.น.ก. กำกับทิศทางสุขภาพดิจิทัล, ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป., สภาวิชาชีพสุขภาพ, เนคเทค และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพแรงงานข้ามชาติจาก 5 จว.นำร่อง (สมุทรสาคร ตาก ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กทม.) รวม 80 คน ร่วมหารือถอดบทเรียนสรุปผลการนำเทคโนโลยีการจดจำลายม่านตาและใบหน้า (Iris and Facial Recognition) มาใช้ในการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันบุคคลประโยชน์ในงานบริการสาธารณสุขและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจำตัวต้องประสบกับปัญหาระบุตัวตนเมื่อรับบริการในระยะที่มีการระบาดรุนแรงของโรคโควิด 19 และการคัดกรองโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, onbnews)</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน Care D+ และตรวจเยี่ยม รพ.โซ่พิสัย ต้นแบบด้านการสื่อสารใช้ศิลปะบำบัด</p>	
<p><b>สรุปข่าวเด่น-ดัง 2566</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สรุปข่าวเด่น-ดัง ในปี 2566 ได้แก่ สถานการณ์โควิด 19, ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับใหม่, ร่างกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ...., ออย.เรียก คืบยาความดันเออปีซาแทน, สงครามอิสราเอล, ค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2567 และเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม</p>	
<p><b>น้ำดื่มใบมะละกอ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., กท.ธุรกิจ, คมชัด ลึก, สยามรัฐ, บ้านเมือง, สวพ.91, springnews, thereporters, ch3plus, ch7, NBT, thebangkokinsight, thebetter, plewseengern, nationtv, INN, mcot, amarintv, news1live, TV5, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ กล่าวว่า ทางสถาบันมะเร็งฯ ออกมายืนยันประเด็นน้ำดื่มใบมะละกอ ช่วยรักษามะเร็งหายได้เป็นข่าวปลอม เวลานี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการระบุแน่ชัด บางรายงานก็พบว่าน้ำดื่มใบมะละกออาจมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ก็ยังไม่มีการศึกษาในระดับคนหรือนำสัตว์มาทดลอง หากจะมานั่งถกเถียงกัน ประโยชน์คงไม่เกิดต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงสังคม ในฐานะที่ตนกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข ก็คงจะต้องเดินหน้า ผลักดันให้มีการวิจัย เพื่อให้มีผลออกมาชัดเจน ประเทศญี่ปุ่นได้จดสิทธิบัตรในเรื่องใบมะละกอมีฤทธิ์ต้านมะเร็งหลายชนิดและมีความปลอดภัยสูงแล้ว ดังนั้น เราจะมีการนำข้อมูลวิชาการของญี่ปุ่น มาร่วมศึกษาด้วย ขอยืนยันอีกครั้งว่าคนที่นำมาออกในรายการเป็นคนทีรักษาหายจริง และยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ลองกินแล้วหาย จึงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่อย่างใด</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus, เพจไม่ใช้หมอบ่นฯ)</p> <p>- ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.ได้ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ของคนไข้ 11 คน ที่มีการออกมาระบุว่ารักษาโรคมะเร็งด้วยน้ำดื่มใบมะละกอแล้วหาย ปรากฏว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลกับทาง รพ. ส่วนคนที่ออกมาให้ข้อมูลในคลิปว่าใช้จริงและหายจริง ให้ข้อมูลว่าใช้หลังจากแพทย์ไม่ได้ทำการรักษาโรคแล้วจึงมากินใบมะละกอ แต่ความเป็นจริงของการรักษามะเร็งด้วยใบมะละกอถือว่ามีข้อมูลน้อยมากที่จะเอาไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งทุกราย ที่ผ่านมามีการศึกษาวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น และมีเพียงเคสรีพอร์ตในต่างประเทศว่าดื่มน้ำดื่มใบมะละกอ ตนมองว่าหากกินปริมาณไม่เข้มข้นมาก มะละกอจะมีสรรพคุณความเป็นอาหารอยู่ แต่ไม่ได้มีปริมาณสูง ยังมีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังในคนบางกลุ่ม มีรายงานการใช้สารสกัดแล้วทำให้เอนไซม์ตับขึ้น มีผลต่อหนูที่ตั้งท้อง คลอดออกมามีความผิดปกติ ดังนั้นในคนไข้กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับตับ ไต หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรังบางอย่าง โดยเฉพาะพวกที่ให้เคมีบำบัด จึงไม่แนะนำให้ใช้</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ออย. เผย คำแนะนำเรื่อง กินเผ็ดเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้ผอมเร็ว เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ากินพริกทำให้น้ำหนักลงได้ หากกินพริกปริมาณมากส่งผลกระทบต่อเยื่อต่างๆ เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย หงอนไก่ไทยช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ลดความดันโลหิต เป็นข้อมูลเท็จ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในคนที่ยืนยันถึงสรรพคุณของหงอนไก่ไทยในข้อบ่งใช้สามารถบำรุงธาตุในร่างกาย แก้อาการความดันโลหิตสูง แก้อาการปวดประจำเดือน แก้อาการท้องเสีย รักษาแผล แก้อาการผื่นคันได้ ข้อมูลทางวิชาการปัจจุบัน หงอนไก่ไทยยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในข้อบ่งใช้ที่มีการกล่าวอ้าง</p>	